

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ (๕/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพัลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๕ ท่าน	รับทราบ
๑.๒	ต้อนรับกรรมการสภาท่านใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่า (กรรมการสภา โดยตำแหน่ง) กรรมการสภา จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ และกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทุกท้วง วาระ ๖.๑)	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p>รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๓</p> <p>อธิการบดีนำเสนอผลจากการประชุมอธิการบดีเอเชีย-ยุโรป ที่เรียกว่า ASEM Rector’s Conference ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่หางโจว ประเทศจีน และครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจ้างงาน / ๓ จุดหลักสำคัญของการจ้างงาน และสภาวะการณ์การจ้างงานในโลกปัจจุบัน ๒. การสื่อสารกับคนวัย gen Z (เกิดหลัง ค.ศ.๑๙๙๕-๒๐๐๐ จนถึงปัจจุบัน) ๓. Global Talent Competitiveness Index : ๔. ข้อเสนอแนะสำหรับนักเรียน ระบบการศึกษา หน่วยงานกำกับดูแล(รัฐบาล) และองค์กร ๕. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการทำงาน ๕ เรื่อง คือ ๑. บัณฑิตควรต้องรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่จะเข้าไปทำงาน ๒. การมีทักษะความชำนาญที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงาน (Soft Skills) ๓. ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น และ ๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๖. ความสมดุลระหว่างการศึกษและการทำงาน ๗. การบูรณาการเรียนกับการทำงาน ในรูปแบบสหกิจศึกษา(Cooperative Education) <p>โดย (๑) จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (๒) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และ (๓) เป็นความรับผิดชอบร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ซึ่งสหกิจศึกษาเป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยแนวคิดหลักที่ทำให้เกิดสหกิจศึกษา ได้แก่ (๑) ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการทำงาน (๒) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน (๓) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา เป็นการตอบโจทย์ “Graduate Employability”</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบ ๒. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาฯ เป็นที่ปรึกษา
๓.๒	<p>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ดร.จุฑา วิทัญญู ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอวิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปณิธาน : คลังความรู้สู่ปัญญาของแผ่นดิน • วิสัยทัศน์ : เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก • พันธกิจ : พัฒนาค้นคว้า มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย • ยุทธศาสตร์ ๑. COLLECTIONS of Knowledge ๒. High Quality of SERVICES ๓. Effective COLLABORATIONS ๔. SUSTAINABLE Organization <p>ทั้งนี้ อาคารหอสมุดและคลังความรู้แห่งใหม่จะเสร็จในอีก ๒ ปีข้างหน้า มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านจัดการการเรียนรู้ มีพื้นที่ให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และรองรับการให้บริการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หอสมุดและคลังความรู้ มีเป้าหมายใน ๔ ปีข้างหน้าว่า จะเป็นคลังความรู้ “สู่ปัญญาของแผ่นดิน” และ “เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก”</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบด้วยความชื่นชม ๒. เสนอแนะให้หอสมุดและคลังความรู้ มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเป็น Knowledge Center รวมทั้งเรื่องการทำบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๓.๓	<p>แนวทางการดำเนินงานเพื่อประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ระบุว่า “เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี” เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้มีการประเมินส่วนงานเพื่อทบทวนโครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ประเมินจะต้องมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินโดยใช้หลักการตามมาตรา ๙ และ มาตรา ๒๔ (๑) ๓. เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตและบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ หรือทำ Focus Group ๔. รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบให้มีการประเมินส่วนงาน ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดยมี ดร.ไพโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน นายมนูญ สรรค์คุณากร และ พล.ต.อ.น.พ.จ.เจตน์ อววจนพงษ์ เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ
๓.๔	<p>ผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ด้าน Liberal Arts Education</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เกษมผลกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ด้าน Liberal Arts Education โดยสรุปดังนี้</p> <p>คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินงานด้าน Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น ๓ ด้านคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ ๒) การจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ให้แก่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยมหิดล ๓) พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็น Liberal Arts อย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ละด้านมีผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ 	<p>แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด Liberal Arts Education อย่างแท้จริง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธาน และให้ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสณี นิสาลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ ให้มารายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ๖ เดือน</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	<p>แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยคนใหม่ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์า ชจรธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิสิกส์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา คนต่อไป</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์า ชจรธรรม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๒	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คน คือ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรา ชัยพานิช และ ๒. รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) อธิการบดี (๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (๓) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จันทรา ชัยพานิช (๗) รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์
๔.๓	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรโรจน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คนต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คน คือ ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอดเคลแมน และ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) อธิการบดี (๒) คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลหาพันธุ์ (๓) ศ. ดร. พญ.พัชรี เลิศฤทธิ (๔) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตรีกุลเพียรกิจ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) ศ.เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอดเคลแมน (๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
๔.๔	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณา ศรีจำปา จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน วิจัย ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียคนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสถาบัน วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คนคือ ๑. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) อธิการบดี (๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (๓) รศ. ดร.กัมปนาท ภัคติกุล (๔) รศ. นพ.วิสูตร พงษ์ศิริไพบูลย์ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (๗) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
๔.๕	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา</p> <p>ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลิกษ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา จึงได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทั้งคณะต่อไป</p>	<p>ให้ชะลอการสรรหาคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๖	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ</p> <p>นางกาญจนา แซ่คุ้ม จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จึงได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะต่อไป</p>	<p>ให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติออกไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ</p>
๔.๗	<p>ขออนุมัติจัดหาอาคารจอดรถมทิดลลิตาอาคาร โดยวิธีพิเศษ</p> <p>มหาวิทยาลัยกำหนดแผนการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถมทิดลลิตาอาคารในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถนี้เป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับหอประชุมมทิดลลิตาอาคารทั้งระบบโครงสร้างอาคาร ระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจัดหาอาคารจอดรถมทิดลลิตาอาคารโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๔/๑ (๙) และข้อ ๑๔/๑(๑๑) เพื่อจ้างบริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถมทิดลลิตาอาคาร เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างหลัก รายเดิมในการดำเนินการก่อสร้างโครงการมทิดลลิตาอาคาร มีความเข้าใจในรายละเอียดของรูปแบบและการใช้งานอาคารเดิมเป็นอย่างดี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร และมีความพร้อมที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที</p>	<p>อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดหาอาคารจอดรถมทิดลลิตาอาคาร โดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ</p>
๔.๘	<p>ขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้พิจารณาจากล้นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสภาฯ หรือหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับเสนอชื่อ โดยเป็นการพิจารณา วาระลับ</p>	<p>อนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๗ ท่าน ตามที่เสนอ</p>
๔.๙	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ และต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ กำหนด “ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน (๒) อธิการบดี เป็นรองประธาน (๓) หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนงานที่มีผู้ยื่นคำขอต่อเวลาปฏิบัติงาน) เป็นกรรมการ (๔) หัวหน้าส่วนงานที่มีใช้หัวหน้าส่วนงานตาม (๓) จำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตาม (๓) เป็นกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้อำนาจประกอบชุดเดียวกัน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคุณหญิงลักษณจันทร เลหาพันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธาน</p> <p>๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ</p>
๔.๑๐	<p>ขออนุมัติหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนำความรู้ด้านภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนไปประยุกต์สำหรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ หลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณวุฒิบัณฑิต นักวิจัย ผู้นำ และ/หรือผู้บริหารองค์กรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาวะผู้นำและการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน</p>	<p>อนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p>
๔.๑๑	<p>ขออนุมัติหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>- คณะพยาบาลศาสตร์ขอถอนเรื่องออกไปจัดทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น -</p>	<p>รับทราบ</p>
๔.๑๒	<p>ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว โดยเป็นหลักสูตร ที่เน้นงานวิจัยที่เน้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพืชเขตร้อน เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ และต่อยอดประยุกต์เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางร่วมกับศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ และจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๑๓	<p>ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>คณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยการศึกษาภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔.๑๔	<p>ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ แล้ว หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล จะเพิ่มเติมทักษะทางด้านวิจัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และเน้นความมีจิตอาสา</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๔.๑	เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๑.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาครุศึกษาระดับ และศึกษาระดับ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษาระดับ และศึกษาระดับ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชาในเทศศาสตร์ และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาดังกล่าว และเพิ่มเติมสี่ประจำสาขาวิชาในเทศศาสตร์ รวมทั้งจัดเรียงรายชื่อสาขาวิชาให้เรียงตามลำดับตัวอักษรให้ถูกต้องต่อไป</p>	เห็นชอบ
๔.๑.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สัตวทดลองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สัตวทดลองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. โดยเพิ่มเติมความในข้อ ๖ (๓) เป็น “ผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวนหนึ่งคน หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์สัตวทดลอง จำนวนสามคน” และ ๖(๔) หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์สัตวทดลอง จำนวนสามคน ซึ่งเลือกในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล</p>	เห็นชอบ
๔.๒	<p>การพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารทำหนังสือชี้แจงข้อโต้แย้งความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ขอคำแนะนำจากกรมบัญชีกลางในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการสอบข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานด้วยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้สรุปและรวบรวมประเด็นการโต้แย้งดังกล่าว ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เสนอให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชอบทั้ง ๓ รายชดใช้เงิน ตามความเห็นของกระทรวงการคลังไปก่อน ทั้งนี้ สามารถแก้ไขคำสั่งในภายหลังได้หากผลการพิจารณาบททวนของกรมบัญชีกลางแตกต่างออกไป</p>	<p>๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือโต้แย้งความเห็นของกระทรวงการคลัง</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยยังไม่ต้องออกคำสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชอบทั้ง ๓ รายชดใช้เงิน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง</p>
๔.๓	<p>การดำเนินการประเมินเพื่อจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ชำนาญการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่เป็นกลาง ประเมินเพื่อจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ชำนาญการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จและมีความเห็นว่า ไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว และได้รายงานผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว</p>	<p>ขอให้คณะกรรมการประเมินชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและให้คณะกรรมการประเมินลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และนำเสนอสภาฯ อีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “วาระลับ”</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๒	ทบทุนผลการพิจารณาดำเนินการศาสตราจารย์ครั้งที่ ๑ (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ เสนอผลการทบทวนผลการพิจารณาดำเนินการศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) โดยมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)	ยืนยันผลการพิจารณามติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)
๖.๓	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๔	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๕	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๖	คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๗	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๘	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๙	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๐	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๑	ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘	อนุมัติ
๖.๑๒	คณะกายภาพบำบัด เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๓	คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๔	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๕	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ รายวิชา	อนุมัติ
๖.๑๖	วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือหมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	อนุมัติ
๖.๑๗	คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๘	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ซันนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๙	วิทยาลัยราชสุดา เสนอขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี)	อนุมัติ
๖.๒๐	ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเสนอเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๘๓๓ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๒๓ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท ๒๑๗ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๓ ราย และปริญญาตรี ๒,๕๘๙ ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา	อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๓๓ ราย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า คนใหม่ แทนศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตูจินดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี	รับทราบ
๗.๒	ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ รวมจำนวน ๔ ฉบับ	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๓	<p>การดำเนินการลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย และให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๗ ราย เป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
	- ไม่มี -	

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙